

สรุปข่าวประจำวันที ๙ เม.ย. ๖๗

สื่อสิ่งพิมพ์

- คอลัมน์หน้าต่างโลก เตือนอย่าปลูกผิดที (ไทยรัฐ ๕ เม.ย. ๖๗ หน้า ๒)
- ๓๙ จว.เหนือ-อีสานจมฝุ่นพิษ (ข่าวสด ๖ เม.ย. ๖๗ หน้า ๑๒)

สื่อออนไลน์

- ลำปางแก้งค้ำไม้ข้ามชาติเหิมเกริม ลักลอบซ้กลากไม้หวงห้าม แต่ไม่รอด (77 ข่าวเด็ด 5 เม.ย. 67)
www.77kaoded.com/news/prateep/2550102
- ‘นายกฯ’ เยี่ยมชมสวนทุเรียนแปลงใหญ่สมุย ต้นผลผลิตส่งออกไปไกล 5 หมื่นล้าน (เดลินิวส์ออนไลน์ 7 เม.ย. 67) www.dailynews.co.th/articles/3309712/
- สุพรรณบุรีไฟป่าเสียหายกว่า 150 ไร่ เพิ่มมลพิษ PM2.5 (บ้านเมือง 8 เม.ย. 67)
www.banmuang.co.th/news/region/376669
- ลุยกร่างกม. พื้นที่ตั้งโรงงานแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (มติชน 6 เม.ย. 67)
www.matichon.co.th/economy/news_4513568#google_vignette
- สังคมออนไลน์ภาคกลาง ‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จจอยุทธยาสมโภช 700 ปี ‘พระพุทธไตรรัตนนายก’ (เดลินิวส์ 6 เม.ย. 67) www.dailynews.co.th/news/3324048/

หน้าต่างโลก

เตือนอย่าปลูกผิดที่

เข้าเดือน เม.ย.ตอนนี้หลายคนคงบ่นอุบว่าร่างกายก็เหมือนกับ "อามเหี่ยวต๋ามน้ำ" เพราะอุณหภูมิร้อนเหลือหลาย ทางแก้หนึ่งที่เราคุ้นหูกันทั้งโลกก็คือการ "ปลูกต้นไม้" ที่ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะต้นไม้จะช่วยดูดซับคาร์บอนเพิ่มปริมาณออกซิเจน และลดโลกร้อน

แน่นอนว่าการฟื้นฟูป่าไม้ก่อให้เกิดประโยชน์นำต่อการต่อประชากร ไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์รวมถึงโลก ไม่ว่าจะเป็นการค้าจากระบบนิเวศการนำมาซึ่งอากาศและน้ำที่สะอาดและอื่นๆอีกมากมาย อีกทั้งปัจจุบัน หลายประเทศให้คำมั่นว่าจะปลูกต้นไม้หลายพันล้านต้นเพื่อเป็นปราการป้องกันภาวะโลกร้อน

แต่ไม่ใช่ว่าทุกความพยายามเกิดประโยชน์ต่อโลกได้เทียบเท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งเงินเวลาทรัพยากรคน รวมถึงเมล็ดพันธุ์และสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงคือ "บางพื้นที่การฟื้นฟูพื้นที่การปลูกของต้นไม้ต้นทำให้โลกร้อนขึ้นแทนที่จะทำให้โลกเย็นลง"

เมื่อเร็วๆนี้มีบทความชิ้นหนึ่งลงเผยแพร่ในวารสารเนเจอร์ คอมมูนิเคชันส์ (Nature Communications) โดยนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคลาร์ก ในสหรัฐอเมริกาองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ(The Nature Conservancy) และสถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสใน

ซูริก สวิตเซอร์แลนด์ ระบุว่า การปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะหรือปลูกผิดที่ สามารถทำให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ เพราะเมื่อต้นไม้มีจำนวนมากขึ้น นั้นหมายถึงแสงแดดจากดวงอาทิตย์จะสะท้อนกลับจากพื้นผิวโลกน้อยลง โลกก็จะดูดซับความร้อนมากยิ่งขึ้น

นักวิทยาศาสตร์เผยว่าการฟื้นฟูพื้นที่ปกคลุมด้วยต้นไม้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแอลบีโด (albedo) ซึ่งเป็นปริมาณรังสีดวงอาทิตย์ที่สะท้อนกลับจากพื้นผิวโลก จึงจัดเตรียมเครื่องมือที่จะช่วยคนทำงานสามารถใช้เพื่อพิจารณาว่าแอลบีโดมีปัญหาเพียงใดสำหรับโครงการปลูกป่า หรือการปลูกป่าทั่วโลก รวมถึงทำแผนที่สถานที่ "ที่ดีที่สุด" สำหรับการปลูกต้นไม้หรือปลูกป่าเพื่อจะช่วยให้โลกเย็นลง

โดยยังอธิบายอีกว่า ค่าแอลบีโดนั้นสูงที่สุดในพื้นที่ที่เป็นน้ำแข็งของโลก โดยหิมะและน้ำแข็งที่สะอาดก็เปรียบเหมือนกระจก ซึ่งมีแอลบีโดในระดับสูงสามารถสะท้อนแสงอาทิตย์ได้มากถึง 90%

นักวิทยาศาสตร์หวังว่าแผนที่ใหม่จะทำให้สามารถพิจารณาถึงผลกระทบระยะยาวความร้อนจากต้นไม้ และภาวะโลกร้อนที่เกิดจากค่าแอลบีโดที่ลดลง เพราะยิ่งค่าแอลบีโดลดลงนั้นแสดงว่าโลกสะท้อนแสงอาทิตย์กลับออกไปลดลง อุณหภูมิพื้นผิวโลกก็สูงขึ้น...แต่ตอนนี้ก็ยังต้องร้อนดับแตกกันไปก่อน!

ภัค เศารยะ

39 จว.เหนือ-อีสานจมฝุ่นพิษ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 4 เม.ย. ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ตรวจวัดค่าฝุ่นได้ระหว่าง 8.8202.1 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มกก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 มกก./ลบ.ม. พบเกินค่ามาตรฐานใน 39 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, แม่ฮ่องสอน, พะเยา, ลำพูน, ลำปาง, แพร่, อุตรดิตถ์, สุโขทัย, พิษณุโลก, ตาก, กำแพงเพชร, พิจิตร, เพชรบูรณ์, นครสวรรค์, อุทัยธานี, ชัยนาท, สิงห์บุรี, ลพบุรี, สุพรรณบุรี, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, บึงกาฬ, หนองคาย, เลย, อุดรธานี, นครพนม, หนองบัวลำภู, สกลนคร, มุกดาหาร, ขอนแก่น, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, อ่างทอง, ชัยภูมิ, ยโสธร, อุบลราชธานี และนครราชสีมา

โดยภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 47.2 - 202.1 มกก./ลบ.ม. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 27-90.7 มกก./ลบ.ม. ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 6 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27.1 - 57.7 มกก./ลบ.ม. ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ภาคใต้ กรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี

วันเดียวกัน ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จ.เชียงใหม่ รายงานจุดความร้อน รอบเช้าว่า จ.เชียงใหม่พบจุดความร้อน 232 จุด โดยพบมากที่สุด ในอ.จอมทอง 43 จุด

ขณะที่เว็บไซต์ Iqair.com ซึ่งรายงานคุณภาพอากาศจากทั่วโลก แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลก เมื่อเวลา 11.00 น. พบว่า จ.เชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศ 196 US AQI อันดับ 1 ของเมืองหลักที่มีมลพิษอากาศสูงสุดของโลก ส่วนค่า PM 2.5 วัดค่าได้ 143.6 มกก./ลบ.ม. ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน และอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง

ส่วนที่จ.แม่ฮ่องสอน เกิดไฟป่าอย่างรุนแรงที่บ้านไม้แฉะ ใกล้โรงเรียนบ้านท่าโป่งแดง ต.ผาป่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านโทร.แจ้ง 191 และ 199 มาช่วยสกัดเพลิง เนื่องจากเกรงว่าไฟจะลุกลามไหม้บ้านเรือนที่อยู่ติดเชิงเขาที่เกิดไฟป่า เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า, เขียวยวไฟ, ตำรวจ ระดมสกัดไฟป่า โดยใช้เวลากว่า 2 ชั่วโมง จึงควบคุมไว้ได้ สาเหตุมาจากกรลอบจุดไฟเผาป่า เพื่อหวังเก็บเห็ดในต้นฤดูฝนที่จะถึง ทำให้เกิดไฟป่าลุกขึ้นอย่างรุนแรง ต้องใช้เวลาในการควบคุมเพลิงกว่า 2 ชั่วโมงจึงสงบ



📍 ประทีป บันทะพาบ 📅 5 เมษายน, 2024

ลำปาง

ลำปางแก๊งค้าไม้ข้ามชาติเหิมเกริม ลักลอบซุก ลากไม้หวงห้าม แต่ไม่รอด



ที่บริเวณ ป่าห้วยปวง บ้านปางผักหละ (จำ
ป๋วย) หมู่ 4 ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง อยู่
เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่เมาะ นาย
ประสิทธิ์ ท่าช้าง ผอ.สจป.ที่ 3 (ลำปาง)
พร้อมด้วยนายภัทรเรนทร์ ประสิทธิกุล ผอ.
ส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า สจป.
ที่ 3 (ลำปาง) นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษป่า
ไม้ลำปาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3
ลำปาง พร้อมด้วย กำลังทหารจากค่ายฝึกรบ

พิเศษที่ 3 ประตุผา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปทส.สายที่ 1 ลำปาง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3
(ภาคเหนือ) ฝ่ายปกครองในพื้นที่ เข้าตรวจสอบการลักลอบกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้และ
ธรรมชาติ หลังจากที กำลังเจ้าหน้าที่ ทหารจากค่ายฝึกรบพิเศษที่ 3 ประตุผา เข้าสกัด ขบวนการลักลอบขน
ไม้เถื่อนได้ในพื้นที่ดังกล่าว เบื้องต้นไม้หวงห้าม(ประตุ) ท่อน จำนวน 16 ท่อน ปริมาตร 12.89 ลบ.ม.คิด

ค่าเสียหายของรัฐเป็นเงิน 550,550 บาท รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก 10 ล้อ (รถ
เครน) จำนวน 1 คัน รถยนต์บรรทุก (บีคัพ) จำนวน 5 คัน เลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์การ
กระทำผิดอื่น จำนวน 13 รายการ



ส่วนกลุ่มมอดไม้กว่า 20 คน ได้วิ่งหลบหนีเข้าไปในป่าได้ทั้งหมดแม้เจ้าหน้าที่จะจัดกำลังเข้าไล่ติดตาม
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจยึดของกลางทั้งหมด มาเก็บรักษาที่หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ แม่เมาะ ต.บ้านดง
อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง และบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาว่า กระทำผิด กระทำผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 11
ฐาน"ร่วมกันทำไม้ หรือทำอันตรายด้วยประการใดๆ แก่ไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต" มาตรา 69 ฐาน"
ร่วมกันมีไม้หวงห้ามอันยังมีได้แปรรูปใดไม่มีรอยตราค่าภาคหลวง หรือรอยตรารัฐบาลขายโดยไม่ได้รับ
อนุญาต" กระทำผิด พ.ร.บ.สงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ฐาน"ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ร่วมกันทำ
ไม้ หรือกระทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ โดยไม่ได้รับอนุญาต"
พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 มาตรา 4 ฐาน"มีเลื่อยโซ่ยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาต" ส่งพนักงานสอบสวน
สภ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้เป็นที่สังเกตว่า จุดที่เกิดเหตุมีร่องรอยไฟไหม้ป่า
เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเหมือนกับว่ากลุ่มมอดไม้กลุ่มนี้จะรู้การเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ โดยอาจจะไปทำการ
จุดไฟเผาป่าในพื้นที่ป่าออกไปเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่รับผิดชอบเข้าไปดับไฟไหม้ป่า ส่วนกลุ่มมอดไม้
ระดมทั้งคนและรถเข้ามาลักลากแต่ครั้งนี้ไม่รอด

'นายกฯ'เยี่ยมชมสวนทุเรียนแปลงใหญ่สมัย ดับผลผลิตส่งออกไปไกล 5 หมื่นล้าน

'นายกฯ'เยี่ยมชมสวนทุเรียนแปลงใหญ่สมัย ดับผลผลิตส่งออกไปไกล 5 หมื่นล้าน

7 เมษายน 2567 12:45 น. การเมือง



เมื่อเวลา 11.16 น. นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เดินทางเยี่ยมชมแปลงทุเรียนสาธิต ที่สวนทุเรียนนายชัยณรงค์ ทองสุข ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยตัวแทนเกษตรกรสวนทุเรียนได้สะท้อนปัญหาเรื่องการสร้างถนน เรื่องไฟฟ้า สะพาน และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะการสร้างถนนให้มีการเชื่อมโยง ซึ่งไม่ใช่เฉพาะชาวสวนได้ประโยชน์ แต่เป็นนักท่องเที่ยว ก็จะได้ประโยชน์จากการทำถนนด้วย แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ของกรมป่าไม้ โดยเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ด้านปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรับว่า เดี่ยวจะจัดการให้ ขณะที่นายกฯ กล่าวว่าให้สร้างถนนเส้นที่ได้ประโยชน์สูงสุดก่อน

นอกจากนี้ ตัวแทนเกษตรกรสวนทุเรียน ยังสะท้อนปัญหาเรื่องเรือ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการขนส่งสินค้าทุเรียน เนื่องจากเรือจะต้องรองรับนักท่องเที่ยว จึงขอให้มีการเพิ่มเที่ยวเดินเรือ

จากนั้นในช่วงดังกล่าว นายกฯ ได้หันไปเรียกหาอธิบดีกรมเจ้าท่า เพื่อขอให้เพิ่มเที่ยวการเดินเรือ ก่อนที่นายกฯ จะกล่าวว่า อธิบดีกรมเจ้าท่าไม่อยู่ แต่จะต้องขยายเที่ยวการเดินเรือให้มากขึ้น และเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไร ขอให้กระทรวงคมนาคมรับไป แต่จะต้องมีการศึกษาอะไรหลายอย่างให้ดีกว่า



ขณะเดียวกันตัวแทนเกษตรกรสวนทุเรียน ยังสะท้อนปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอในพื้นที่ทำสวนให้มีทั่วถึง นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องระบบชลประทานที่ใช้ในการกักเก็บน้ำ เรื่องสัญญาณโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต แต่ปัญหาหลักทุเรียนปีนี้ออกไป 30,000 ตันจากสมุย โดยปีที่แล้วออกไม่เยอะ คิดว่าน้อยกว่าปีนี้ แต่ทำรายได้ให้เกาะสมุยไม่ต่ำกว่าปีละ 5 พันล้านบาททั้งทุเรียนและมังคุด

ด้านนายกฯ สอบถามว่า ทุเรียนปีดีขึ้นหรือไม่ โดยตัวแทนเกษตรกรสวนทุเรียน ตอบว่า ราคาดีขึ้น จากนั้นนายกฯ กล่าวว่า ทุเรียนเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และให้ความสำคัญกับเกษตรกรชาวสวนทุเรียน อะไรที่เป็นอุปสรรค เราจำเป็นต้องช่วยกันแก้ไขกันไป ตามความถูกต้อง ขอเรียนว่าการเลือกตั้งจบไปแล้ว ตนไม่ได้มาหาเสียง แต่ตนอยากมาช่วยแก้ปัญหาจริงๆ ตัวเลข 1 ล้านล้านบาท เป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณ ฉะนั้นถ้าตนช่วยได้ตนก็จะช่วย ยืนยันตรงนี้ไม่ต้องห่วง



ทั้งนี้ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ตั้งเป้าในปีนี้ได้ผลผลิต ทั้งทุเรียนและมังคุด 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งนายกฯ กล่าวว่า 1 หมื่นล้านบาท แค่ 1% เป้าหมายของเราที่ตั้งไว้ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเฉพาะสมุย 5% ก็ 5 หมื่นล้านบาท จึงไม่ยากให้มองแค่ 1 หมื่นล้านบาท ขอให้มองไกลกว่า ซึ่งถ้าหากท่านมอง ตัวเลข 5 หมื่นล้านบาท ถนนก็ต้องขยาย ไฟฟ้าก็ต้องมา และการขนส่งทางเรือเราก็จะไม่หยุดยั้ง

อย่างไรก็ตาม ตัวแทนเกษตรกรสวนทุเรียน กล่าวอีกด้วยว่ารอมา 13 ปีแล้ว นายกฯ จึงกล่าวว่า ท่านรอมา 13 ปีแล้ว อีกไม่กี่เดือนก็น่าจะจบได้ ให้โอกาสเราบ้าง จากนั้น นายกฯ ได้เดินชมสวนทุเรียนด้วย



84 ครั้ง

สุพรรณบุรีไฟไหม้ป่าเสียหายกว่า 150 ไร่เพิ่มมลพิษ PM2.5

วันจันทร์ ที่ 08 เมษายน พ.ศ. 2567, 06.16 น.



จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่า ในเขตพื้นที่ ป่าเขาตะโกเพชรน้อย หมู่ 15 ตำบลจรเข้มสามพัน ได้ลุกลามเข้ามาในพื้นที่ เขารางกระบิด หมู่ 1 ตำบลอุ้มทอง อำเภอกู่ทอง แนวเขาด้านหลังพระพุทธรูปษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือ หลวงพ่ออุ้มทอง พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผา ณ วัดเขาทำเทียม ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา เป็นทางยาวหลายกิโลเมตร สร้างความหวาดผวให้กับชาวบ้านที่อยู่ติดชายเขาเพราะกลัวไฟจะลุกลามเข้าหมู่บ้านเรือน และก่อให้เกิดมลพิษ PM 2.5 เพิ่มขึ้นอีก หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ ปภ.สุพรรณบุรี เทศบาลตำบลอุ้มทอง เทศบาลตำบลอุ้มทอง เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สพ.1 ด้านข้าง เจ้าหน้าที่ป่าไม้วนอุทยานพุม่วง ได้ร่วมกันตรวจสอบดับไฟ และใช้เครื่องเป่าลม ทำแนวกันไฟป่า ทำให้บางส่วนไฟป่าได้เบาบางลง แต่ในช่วงกลางวันยังมีควันคอรุ่น อาจเกิดการปะทุขึ้นได้

ล่าสุดนายกองตรีโกวิท อุบลรัตน์ นายอำเภอกู่ทอง ได้เดินทางไปอำนวยความสะดวกดับไฟ พร้อมนายประเสริฐ ม่วงอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี และนายเกษม พัฒนมาศ นายเกษม พัฒนมาศ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สพ.1 (ด้านข้าง) พร้อมกำลังเข้าช่วยกันดับไฟป่า



นายกองตรีโกวิท อุบลรัตน์ นายอำเภออุ้มของ กล่าวว่าสถานการณ์ไฟป่าขณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่า อำเภอด่านช้าง จำนวน 11 นายขึ้นไปดับไฟด้านบนยอดเขา ซึ่งจากการดูภาพถ่ายมุมสูงแล้วพบว่ามีการกระจายตัวของไฟอยู่บ้างเล็กน้อย ซึ่งเราสามารถควบคุมไฟไว้ได้เป็นส่วนใหญ่ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังปฏิบัติงานกันอยู่ด้านบนเขา ซึ่งความเสียหายจากการประเมินเบื้องต้นประมาณ 150 ไร่ เจ้าหน้าที่พยายามที่จะดับไฟให้เสร็จให้จบภารกิจภายในคืนนี้

อยากฝากเตือนประชาชนว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนอากาศก็ร้อนมากปกติ หลายครั้งหลายเหตุที่เกิด ก็มาจากความสะเพร่า หรือการขึ้นไปหาของป่า ไปจุดไฟเพื่อเอาน้ำผึ้ง หรือต้องการไถป่า การจุดไฟตรงนี้อันตรายมากสำหรับป่าเพราะปัจจุบันเป็นหน้าแล้งอากาศร้อน ใบไม้ที่ร่วงก็แห้งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีพร้อมจะไหม้ได้ทันที อยากฝากบอกว่าคนที่หาของป่าด้วยวิธีแบบนี้นอกจากจะไม่ได้อะไรเลยแล้วยังทำอันตรายบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณแนวเขาต่างๆด้วย โดยช่วงเย็นที่ผ่านมาเราก็ได้ทำแนวกันไฟให้กับบ้านเรือนประชาชนบริเวณใกล้ๆอุทยานสุสานสุโขทัย ซึ่งอยู่ใกล้กับแนวป่าซึ่งต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่มากพอสมควร



นายประเสริฐ ม่วงอยู่ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้สุพรรณบุรี กล่าวว่าจากสภาพพื้นที่ประกอบกับปีที่ผ่านมายังไม่เกิดเหตุไฟป่าจึงเกิดการสะสมของใบไม้แห้งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีพอเกิดไฟไหม้ก็จะลุกลามไปได้อย่างรวดเร็ว สำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนี้เกิดขึ้นมา 2 วันแล้วทางเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าด่านช้างแล้วก็เจ้าหน้าที่วนอุทยานพุม่วง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ได้เข้ามาช่วยกันดับไฟ กระทั่งวันนี้ทำให้มีกระจายน้อยลง เจ้าหน้าที่ก็พยายามไล่ดับตามเพื่อจะให้การดับไปจบในคืนนี้ ซึ่งต้องฝากถึงพี่น้องประชาชนที่มีบ้านอยู่รอบเขาไม่ว่าจะพื้นที่ทุ่งทอง หรือพื้นที่อื่น ก็ตามให้เฝ้าระวังการจุดไฟในกิจกรรมต่างให้ระวังเพราะถ้าเกิดไฟป่าขึ้นแล้วมันจะบานกระจายทำให้ยากต่อการควบคุม เพราะกำลังเจ้าหน้าที่เรามีน้อย ประกอบกับสภาพอากาศช่วงนี้แห้งแล้ง

นายเกษม พัฒนมาศ นายเกษม พัฒนมาศ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ประจำหน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สพ. 1 (ด่านช้าง)กล่าวว่าได้กำลัง 8 นายมาช่วยดับไฟตั้งแต่วันที่ 5 และช่วยระงับไฟได้บางส่วนซึ่งการระงับดับไฟเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะไฟได้ลุกไหม้อยู่บนเขาสูงทำให้การนำอุปกรณ์ขึ้นไปดับนั้นยากลำบากมาก และเมื่อคืนได้เกิดมีไฟลุกไหม้ขึ้นมาอีกวันนี้เราจึงนำกำลังเข้ามาช่วยดับอีกคาดว่าคืนนี้น่าจะดับได้ทั้งหมด มิฉะนั้นจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาอีกเราจะพยายามทำให้เต็มที่ให้เสร็จในคืนนี้

ลุยกร่างกม. พื้นที่ตั้งโรงงานในแหล่งอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 เมษายน 2567 - 15:55 น.



ลุยกร่างกม. พื้นที่ตั้งโรงงานในแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้เป็นประธานการประชุม รับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ... (พ.ศ.) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เป็นการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะได้นำข้อมูลไปปรับแก้เป็นกฎหมาย ให้เกิดความชัดเจนเรื่องความหมายและลักษณะของแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อไป ณ ห้องประชุม ห้อง 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ประเด็นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ เนื่องจาก หมวด 1 ที่ตั้ง สภาพแวดล้อม ลักษณะอาคารและลักษณะภายในของโรงงาน ข้อ 1 (2) กำหนดว่า ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 1 และ 2 ในบริเวณภายในระยะ 50 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน และ ข้อ 2 (2) กำหนดว่า ห้ามตั้งโรงงานจำพวกที่ 3 ในบริเวณภายในระยะ 100 เมตร จากเขตติดต่อสาธารณสถาน ได้แก่ โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา วัดหรือศาสนสถาน โรงพยาบาล โบราณสถาน และสถานที่ทำการงานของหน่วยงานของรัฐ และให้หมายความรวมถึงแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” ซึ่งไม่ได้กำหนดคำนิยามของคำว่า “แหล่ง

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด” ไว้เป็นการเฉพาะ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดปัญหาการตีความที่แตกต่างกัน จึงได้ยกร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่ขึ้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนต่อการบังคับใช้กฎหมาย ตอบสนองต่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการโดยไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมจะดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อไปสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ ประกอบด้วย นายสุนทร แก้วสว่าง รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายสมชัย เอมบำรุง ผู้อำนวยการกองกฎหมาย กระทรวงอุตสาหกรรม นางจินดา เตชะศรีรินทร์ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย นายปณตสรรค์ สุทยานนท์ ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 1 นายภัทรพล ลิ้มภักดี ผู้อำนวยการกองบริการงานอนุญาตโรงงาน 2 กรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กรมป่าไม้ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

สังคมออนไลน์ภาคกลาง... 'ในหลวง-พระราชินี' เสด็จอยุธยาสมโภช 700 ปี "พระพุทธไตรรัตนนายก"

📅 6 เมษายน 2567 🕒 10:00 น. 📍 สังคมภูมิภาค



พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา...

วันที่ 1 เมษายน 2567 เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 และคณะกรรมการวัดพนัญเชิงวรวิหาร ฯ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธปฏิมา พระประธานพระอุโบสถ ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จากนั้น พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลรายงาน และขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไป ทรงประกอบพิธีสมโภช “พระพุทธไตรรัตนนายก”

เสด็จออกจากพระอุโบสถไปยังพระวิหารพระพุทธ ไตรรัตนนายก เสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นพิธี “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี ทรงชักสายสูตรห่มผ้าทรงสะพักอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และอักษรพระนามาภิไธย ส.ท. “พระพุทธไตรรัตนนายก” ครบ 700 ปี พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธไตร

รัตนนายก ทรงกราบ แล้วเสด็จออกจากพระวิหารพระพุทธไตรรัตนนายก ไปยังพระอุโบสถ ทรงประเคน
จตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลังทักษิณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก เสร็จแล้ว
พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนบูรณะพระอารามในการจัดงานสมโภช ฯ
เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึก ตามลำดับ